

ชื่อเรื่อง	ความหมายของการนมัสการ ในพระธรรมยอห์น 4:20-24
ผู้จัดทำ	นายสุทธิพงษ์ ชาวเหนือ
หลักสูตร	ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก	ศจ.โรเบิร์ต คอลลินส์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	อาจารย์ ชัยนิตย์ หิรัญพันธ์
วันที่อนุมัติผลงาน	8 มีนาคม 2554
จำนวนหน้า	62 หน้า
คำสำคัญ	"นมัสการ"

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีชื่อเรื่องว่า "ความหมายของการนมัสการในพระธรรมยอห์น 4:20-24" เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ ข้อมูลต่างๆ โดยที่ผู้ศึกษาได้แบ่งการเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ออกเป็น 5 บทด้วยกัน ดังนี้

บทที่ 1 บทนำเป็นการศึกษาถึงความเป็นมาความสำคัญและเหตุของแรงจูงใจในการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ โดยผู้เขียนวิทยานิพนธ์มีความปรารถนาจะศึกษาเพื่อที่จะได้ความเข้าใจในข้อเท็จจริง และนำหลักการที่ได้รับจากการศึกษามาขยายผลเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำพันธกิจในด้านการนมัสการให้เหมาะสมและถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า

บทที่ 2 ความเป็นมาและความหลากหลายของคริสตจักรในประเทศไทยในบทนี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะความเป็นมาและความหลากหลายของคริสตจักรในประเทศไทยซึ่งมีอยู่หลายกลุ่มหลายคณะ ซึ่งก็ทำให้เกิดรูปแบบโครงสร้างของการนมัสการที่หลากหลายตามวัฒนธรรมความเชื่อของแต่ละกลุ่ม แต่ละคณะ โดยผู้เขียนได้ยกตัวอย่างรูปแบบของการนมัสการ

ของคริสตจักรในกลุ่มสภาคริสตจักรในประเทศไทย คริสตจักรกลุ่มเพ็นเทคอส และคริสตจักรคาทอลิก มาเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างรูปแบบการนมัสการที่มีความแตกต่างกัน

บทที่ 3 ประวัติความเป็นมาของการนมัสการ บทนี้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าและนำเสนอถึงการนมัสการในยุคต่างๆ ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์จนถึงยุคคริสตจักรในยุคแรก เพื่อให้เห็นถึงการพัฒนาของรูปแบบและโครงสร้างของการนมัสการในยุคต่างๆ

บทที่ 4 ความหมายของการนมัสการในพระธรรมยอห์น 4:20-24 บทนี้ผู้เขียนได้ศึกษาค้นคว้าถึงบริบทเบื้องหลังของพระคัมภีร์ในพระธรรมยอห์น 4:20-24 รวมถึงประวัติของผู้เขียน ลักษณะของงานเขียน ภาษาที่ใช้ ตลอดจนการเปรียบเทียบตัวบทของพระคัมภีร์ ความหมายของคำศัพท์ที่สำคัญ และการตีความพระคัมภีร์เพื่อให้เข้าใจถึงศาสนศาสตร์ ความหมายของการนมัสการในทัศนะของพระเยซูคริสต์ โดยอาศัยเอกสารตำรา หนังสือ อรรถาธิบายพระคัมภีร์ ตลอดจนจนถึงพระคัมภีร์ฉบับต่างๆ

ในบทนี้จะเป็นการอรรถาธิบายตัวบทของพระคัมภีร์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปถึงแนวคิดของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับความหมายของการนมัสการที่ถูกต้องที่ปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์น 4:20-24

บทที่ 5 บทสรุป ข้อเสนอแนะ สำหรับประยุกต์ใช้ในการทำพันธกิจในด้านการนมัสการ ในบทนี้เป็นการวิเคราะห์สิ่งที่ได้ศึกษาค้นคว้าทั้งหมด ว่าอะไรเป็นสิ่งที่พบจากการศึกษาค้นคว้า มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะอะไรบ้าง เพื่อนำผลที่ได้นั้นมานำเสนอ ตลอดถึงปรับประยุกต์ใช้ในการนมัสการทั้งในชีวิตส่วนตัว ในครอบครัว และในคริสตจักร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีท่าทีที่ถูกต้องในเรื่องการนมัสการ อันจะส่งผลให้การนมัสการนั้นมีคุณค่า มีความหมายอย่างแท้จริงต่อคริสตชนคนไทย และเป็นที่ยอมรับโดยคนต่างชาติผู้เป็นเจ้าของ